



دفتر مقام معظم رهبری

วรรณกรรมเสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลามทำให้เราไม่มีความจำเป็นใดๆในการนำเข้าวรรณกรรม - 17 /May/ 2013

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิบัติอิสลาม ได้พบปะกับคณะผู้บริหารสำนักงานวรรณกรรมเสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลามของวงการบันเทิง ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ซึ่งถึง การขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ แรงแบบดาลใจและแรงจูงใจ ในประเด็น วรรณกรรมเสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลาม อีกทั้ง สกัดกันการบรรลุถึงเป้าหมายของผู้ต่อต้านการปฏิบัติอิสลามในการบันทึกและแยกแนวคิดและสังกรรมแห่งการปฏิบัติอิสลาม อันเป็นสองคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษของกิจกรรมในวงการบันเทิง โดยท่าน ผู้นำสูงสุด กล่าวไว้ว่า การขับเคลื่อนอย่างก้าวหน้าและทรงประสิทธิภาพเช่นนี้ ทำให้เราต้องไม่พึ่งพาการนำวรรณกรรมจากต่างประเทศ

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึง ความพยายามของบางกลุ่ม ซึ่งถูกรู้จักในนามของกลุ่มนักวิชาการทันสมัย ที่พยายามสร้างความผันผวน ปกปิดและซ่อนเร้นข้อเท็จจริงของวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ และการปฏิบัติอิสลามอันรุ่งโรจน์ และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องว่า การอธิบายขอขีดความสามารถอันยิ่งใหญ่ของมะอูรีฟัต และจิตวิญญาณอันนำมาซึ่งการปฏิบัติอิสลาม จากศิลปินผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ พร้อมกับเปลี่ยนแปลง วิธีการและประเพณีธรรมเนียมที่ผิดพลาดของนักวิชาการสมัยใหม่ และผลงานฉบับแปลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และนำมาซึ่งความมั่งมีแห่งการผลิต และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีค่าประสิทธิภาพและคุณภาพ ในภาคส่วนต่างๆของวรรณกรรม วรรณคดีและศิลปะ

ท่านผู้นำสูงสุด ยังกล่าวถึงความจำเป็น ในการเสริมสร้างภาคส่วนด้านการวิจัยในสำนักงานวรรณกรรม

เสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลามว่า แน่หนอนในประเด็นนี้มีได้หมายความว่า เป็นการจำกัดวิธีการวิจัยแบบตะวันตก ทว่า ในขณะที่ใช้ประโยชน์จากวิธีการดังกล่าวแล้ว จำต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเฉลียวฉลาด และรอบรู้ควบคุมไปด้วย

ท่านผู้นำการปฏิบัติอิสลาม ยังได้ชี้ถึง ความสำคัญของรูปแบบ“ประวัติบุคคล”ในการพัฒนาวรรณกรรม ในภาคส่วนของการเสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลาม อีกทั้งในประเด็นการให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ประพันธ์ ผู้เขียน และผู้ผลิตผลงานต่างๆในประเด็นนี้ ว่า บทบาทของผู้ผลิตผลงานต่างๆ และบรรดานักเขียน นักประพันธ์ เสมือนดังการบริหารจัดการอย่างมีศิลป์ อันบังเกิดผลงานด้านศิลปะ และด้วยเหตุนี้การใส่ใจต่อนักเขียน ผู้ประพันธ์ อาทิเช่น ผลงานด้านศิลปะ นั้น จำต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังมากกว่านี้

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ชี้และย้ำถึง ความจำเป็นในการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะในประเด็น การปกป้องอันศักดิ์สิทธิ์ กับสงครามต่างๆแห่งยุคสมัย อีกทั้งการเปรียบเทียบการปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ต่างๆของโลก กับการปฏิบัติอิสลามอิหร่าน ว่า การปฏิบัติอิสลาม จะมีการความลึกซึ้ง พลังอันแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ มากกว่า การปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ต่างๆของโลก แต่ทว่าในขณะเดียวกัน มันจะมีการความแตกต่างกับการปฏิบัติที่สำคัญอื่นๆ ที่การปฏิบัตินี้มิได้มีการถ่ายทอดและนำเสนอเท่าที่ควรจะนำเสนอ

ท่านผู้นำการปฏิบัติอิสลาม ได้กล่าวเสริมถึงประเด็นสำคัญบางประการให้กับคณะผู้บริหารวรรณกรรมเสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลามของวงการบันเทิง

“วางแผนที่จะเผยแพร่และผลิตผลงานเขียนที่ดีในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ศิลปะ การจัดทำหน้าที่ครอบคลุมและเป็นระบบของผลิตภัณฑ์”
“ความจำเป็นในการแปลผลงานชิ้นสำคัญและมีค่าทางวรรณกรรมเสริมสร้างและการปฏิบัติในภาคภาษาต่างประเทศ” “**บรรจวรรณกรรมแห่งการเสริมสร้างและการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย”** **“ความจำเป็นในการประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น และองค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิภาพในแวดวงวรรณคดีแห่งการมุกกอวิมัตและการปฏิบัติอิสลาม”**

ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่ ฯพณฯ ท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้กล่าวไว้ในการพบปะครั้งนี้

ในช่วงแรกของการพบปะครั้งนี้ บรรดาคณะผู้บริหารวรรณกรรมเสริมสร้างและการปฏิบัติอิสลามของวงการบันเทิงได้มีการแสดงทัศนะของตนให้ท่านผู้นำสูงสุดได้รับฟัง